

Ba Lan : một tượng đài khổng lồ và cao nhất để tôn vinh Đức Mẹ.

Thanh Quảng sdb - Ateleia



Dự án tượng đài đang được tiến hành gần thị trấn Kikól, Ba Lan, nơi một trong những bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh cao nhất sẽ được dựng lên. Thánh tượng được tỳ phú Roman Karkosik và vợ ông bảo trợ, bức tượng cao 180 foot (55 mét) theo kế hoạch sẽ vươn cao trên bầu trời, trở thành một biểu tượng tuyệt đẹp cho đức tin và di sản. Khi hoàn thành, bức tượng sẽ vượt xa chiều cao của bức tượng Chúa Cứu Thế nổi tiếng thế giới của Brazil, cao 98 foot (30 mét).

Tâm nhìn cao ngất của Đức Mẹ

Bức tượng sẽ có vương miện ẫn tượng cao 50 foot, trong khi bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh được cho là cao 131 foot, với hai tay mở rộng và đầu nhẹ nhàng cúi xuống. Tư thế này nhằm mục đích truyền cảm giác chào đón và bình yên của người mẹ ban tặng. Bệ tượng sẽ đóng vai trò là sân thượng ngắm cảnh toàn cảnh thành phố, mang đến cho du khách tầm nhìn bao quát cảnh quan xung quanh - tạo nên trải nghiệm vừa mang tính tâm linh vừa mang tính thưởng ngoạn.

Theo Metro UK, Renata Gołębowska, thị trưởng Kikól, đã xác nhận tiến độ của dự án, tuyên bố:

“Vào năm 2023, Văn phòng Thành phố và thị trấn Kikól đã nhận được đơn xin phép xây dựng khu vực tượng đài Đức Mẹ Đồng Trinh, cùng với một tòa nhà xã hội và nghệ thuật.”

Việc xây dựng đã bắt đầu, với công tác dọn mặt bằng để chuẩn bị cho dự án hoành tráng này.

Nhà bảo trợ cho dự án này là ông bà Roman Karkosik, một trong những người giàu nhất Ba Lan và là một nhà công nghiệp nổi tiếng, được biết đến như là người sáng lập và cổ đông lớn của Boryszew, một tập đoàn công nghiệp lớn. Mặc dù chi phí chính xác của bức tượng chưa được tiết lộ công khai, nhưng bức tượng này dường như là một biểu hiện của lòng biết ơn đối với thị trấn Kikól - nơi Karkosik và vợ ông sinh sống - và là một địa điểm hành hương và tâm linh trong tương lai.

Tại sao các bức tượng tôn giáo cao lớn lại quan trọng?

Những bức tượng tôn giáo cao lớn từ lâu đã thu hút nhiều người trên khắp thế giới. Chúng đóng vai trò như lời nhắc nhở trực quan mạnh mẽ về đức tin, văn hóa và bản sắc chung. Ngoài ý nghĩa tôn giáo, chúng thường trở thành những địa danh mang tính biểu tượng, thu hút khách du lịch và người hành hương.

Đối với người Công giáo, lòng sùng kính Đức Mẹ Maria giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của đời sống tâm linh. Những bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đồ sộ không chỉ là nơi để cầu nguyện và chiêm nghiệm mà còn là biểu hiện hữu hình của lòng tôn kính sâu sắc mà người Công giáo dành cho Mẹ Thiên Chúa.

Trong thời đại mà sự phát triển nhanh chóng của thời hiện đại đôi khi có thể làm lu mờ di sản tâm linh, những bức tượng như vậy giúp neo giữ cộng đồng vào truyền thống và đức tin của họ. Chúng nhắc nhở các tín đồ về những giá trị lâu bền và mang lại cảm giác thoải sự thanh thản và hy vọng.

Những bức tượng Công giáo phá kỷ lục khác

Tượng Đức Mẹ Maria của Ba Lan sẽ đi vào hàng ngũ một số tượng đài tôn giáo Công giáo ấn tượng nhất thế giới:



Tại Catamarca, Argentina, bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh lớn nhất thế giới đã được khánh thành vào ngày 7 tháng 9 năm 2023. Với chiều cao 48 mét (157 feet), tác phẩm điêu khắc ngoạn mục "Nuestra Señora del Valle" (Đức Mẹ Thung lũng) đã được khánh thành vào "Día del Milagro" (Ngày của Phép lạ), một ngày có ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng địa phương.

Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, Brazil

Một trong những bức tượng Công giáo mang tính biểu tượng nhất trên toàn cầu. Cao 98 feet (30 mét) trên đỉnh Núi Corcovado, bức tượng đã trở thành biểu tượng của cả đức tin và chính thành phố này.



Tượng Đức Mẹ Hòa bình ở Trujillo, Venezuela

Tượng cao 46 mét (150 feet) và được coi là một trong những bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh cao nhất thế giới.



Đức Mẹ Núi Cúi tại Việt Nam

là tượng cao nhất Việt nam và Đông Nam á với chiều cao của đế là một nhà nguyện rộng 66 mét và cao 7 mét, đế thứ hai của chân tượng là 12 mét và cao 5 mét và tượng Mẹ cao 30 mét như vậy tổng chiều cao vừa tượng đài và tượng Mẹ là 65 mét. Đây là một địa điểm hành hương và du lịch hiện nay ở Việt Nam

So sánh thế nào?

Để đưa bức tượng dự kiến của Ba Lan vào đúng bối cảnh, chiều cao 180 feet (55 mét) của nó tương đương với một số địa danh mang tính biểu tượng trên toàn cầu. Ví dụ, nó sẽ cao bằng Tháp nghiêng Pisa (183 feet) và gần bằng Lâu đài Lọ Lem tại Disney World, cao 189 feet.

Một địa danh trong tương lai để hành hương và tĩnh tâm

Bức tượng lớn này ở Kikól dự kiến sẽ trở thành một địa điểm quan trọng đối với những người hành hương tôn giáo và khách du lịch. Ở một quốc gia mà Công giáo đóng vai trò trung tâm, sự tôn vinh Đức Mẹ Đồng Trinh này sẽ củng cố thêm danh tiếng của Ba Lan như một trung tâm sùng kính Đức Mẹ. Từ Đức Mẹ Đen nổi tiếng của Czestochowa đến vô số đền thờ và nhà nguyện dành dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, bức tượng mới này sẽ là ngọn hải đăng của đức tin và là minh chứng cho bản sắc Công giáo trường tồn của Ba Lan.

Khi quá trình xây dựng tiếp tục, những người Công giáo và những người ngưỡng mộ nghệ thuật hoành tráng trên toàn thế giới có thể mong đợi được chứng kiến sự hoàn thành của một trong những sự tôn vinh ấn tượng nhất dành cho Đức Mẹ trong thời hiện đại.